
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 

สมัยสามัญ   สมัยที่ 2   ครั้งที่  1/2563 
วันจันทร์ ที่  17  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายเฉลียว   อดิวัฒนชัย ประธานสภา อบต.นอกเมือง เฉลียว  
2 สิบเอกเอนก   บุญชมกลิ่น รองประธานสภา อบต.นอกเมือง เอนก  
3 นายอนุชา   พิสมัย เลขานุการสภา อบต.นอกเมือง อนุชา  
4 นายเสกสรรค์   จีนใจน้ำ สมาชิกสภา  อบต.    ม.1 เสกสรรค์  
5 นายเสนอ    พระใหม่งาม สมาชิกสภา  อบต.    ม.1 เสนอ  
6 นายซารี่  กลีบแก้ว สมาชิกสภา  อบต.    ม.2 - -ลา- 
7 นายพันธกานต์    ก้อนทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.2 พันธกานต์  

8 นายบุญแรม    เสาสูง สมาชิกสภา  อบต.    ม.3 บุญแรม  

9 นายประสิทธิ์    สกุลโสรัจจะ สมาชิกสภา  อบต.    ม.3 ประสิทธิ์  
10 นายสมศรี   ไชยหาญ สมาชิกสภา  อบต.    ม.4 สมศรี  
11 นายไลย์   กงทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.4 ไลย์  
12 นางลดารัตน์    ทองดา สมาชิกสภา  อบต.    ม.5 ลดารัตน์  
13 นายขวัญชัย    ศิริช ู สมาชิกสภา  อบต.    ม.5 ขวัญชัย  
14 นางสุทิน   ขมสวัสดิ์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.6 สุทิน  
15 ร้อยตรฉีัตรพล   วงศ์เจียก สมาชิกสภา  อบต.    ม.6 - -ลา- 
16 นายสุพล   ภาคะ สมาชิกสภา  อบต.    ม.7 สุพล  
17 นางสาวธิดารัตน์    แจ่มจันทร์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.8 ธิดารัตน์  
18 นายสมภพ    สุนประโคน สมาชิกสภา  อบต.    ม.8 สมภพ  
19 นายเริง   มีสิทธิ์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.9 เริง  
20 นางสาวสายฝน    เชิดศร ี สมาชิกสภา  อบต.    ม.9 สายฝน  
21 นายเจริญชัย     เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต.    ม.10 - -ลา- 
22 นายสนอง    เจริญสุข สมาชิกสภา  อบต.    ม.10 สนอง  
23 นางคูณ    อินทร์อ่ิม สมาชิกสภา  อบต.    ม.11 - -ลา- 
24 นายจำนงค์    วิภาหัสน์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.11 จำนงค์  
25 นางสาวกนกวรรณ  ชิ้นเพชร สมาชิกสภา  อบต.    ม.12 กนกวรรณ  
26 นายอนุชิต   ปรากฏดี สมาชิกสภา  อบต.    ม.12 อนุชิต  
27 จ่าสิบตรี ทวี    ไกยสวน สมาชิกสภา  อบต.    ม.13 ทวี  

28 นายโกวิท    สายเสนา สมาชิกสภา  อบต.    ม.14 โกวิท  
29 นางสาวแก่นจันทร์    คิดรัมย์ สมาชิกสภา  อบต.    ม.14 แก่นจันทร์  
30 นายคมคาย     เข็มแข็ง สมาชิกสภา  อบต.    ม.15 คมคาย  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
31 นายดุสิต    ฤกษ์ใหญ่ สมาชิกสภา  อบต.    ม.15 ดุสิต  
32 นายสันติ    สอนสืบ สมาชิกสภา  อบต.    ม.16 สันติ  
33 นายธีรสิทธิ์    แก้วขาว สมาชิกสภา  อบต.    ม.17 ธีรสิทธิ ์  
34 นายสามารถ    ประดับธรรม สมาชิกสภา  อบต.    ม.17 สามารถ  
35 นายนิรันดร์    ผันผ่อน สมาชิกสภา  อบต.    ม.18 นิรันดร์  
36 นายศักรินทร์    หงษ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.19 ศักรินทร์  
37 นายสุธรรม    พุ่มพวง สมาชิกสภา  อบต.    ม.19 สุธรรม  
38 ร้อยตรปีระเทือง    กองทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.20 ประเทือง  
39 นางลำพันธ์    พิมพ์ทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.20 ลำพันธ์  
40 นายสหัส    เพชรเก่า สมาชิกสภา  อบต.    ม.21 สหัส  
41 นายศิริ    ชูเส้นผม สมาชิกสภา  อบต.    ม.21 ศิร ิ  
42 นายธนาพล    ฉวีทอง สมาชิกสภา  อบต.    ม.22 ธนาพล  
43 นายอดิศักดิ์    ศรีพรหม สมาชิกสภา  อบต.    ม.22 อดิศักดิ์  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสุพจน์  ประเทืองเศรษฐ์ นายก อบต. นอกเมือง สุพจน์  
2 นายไพบูลย์  ทองดา รองนายก อบต.นอกเมือง ไพบูลย์  
3 นายอุดมศักดิ์  พันทะศรี เลขานุการนายกฯ อุดมศักดิ์  
4 นายภัทราวุธ  สุขประโคน เจ้าพนักงานป้องกันฯ ภัทราวุธ  
5 นายไพรินทร์  ศัตรูพินาศ หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ไพรินทร์  
6 นายสากล  หายโศรก หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง สากล  

 
 

เริ่มประชุม   เวลา  09.00 น. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  ประธานสภาฯ  แจ้งระเบียบวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบ และแจ้งกรณีสมาชิกขอลาการประชุม ประกอบด้วย (1.)ร้อยตรีฉัตรพล  วงศ์เจียก  ส.อบต. ม.6   (2.)นางคูณ  
อินทร์อิ่ม  ส.อบต. ม.11   (3.)นายเจริญชัย  เจริญสุข  ส.อบต. ม.10  และนายซารี่  กลีบแก้ว  ส.อบต. ม.2  และได้ให้
นางสาวอัจฉราวรรณ  ปัญญาดี  นักวิชาการเกษตร ได้แนะนำตัวเองต่อที่ประชุม กรณีได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ใหม่  
  ที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

  ประธานสภาฯ   มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 
  เลขานุการสภาฯ   ชี้แจงต่อที่ประชุม  กรณีการรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ เป็นการรับรอง
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1   ครั้งที่  1/2563   เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2563  โดยมีรายละเอียด
วาระการประชุมได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมฉบับที่ 2 และ
การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณา และมีมติเห็นชอบ ทั้ง 2 รายการ อย่างเป็นเอกฉันท์  โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม
ที่ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีตอนท้ายของการประชุม ประธานสภาฯ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ 
ได้ทำการเรียบเรียง จัดเรียงโครงการในแผนพัฒนา โดยให้จัดเรียงลำดับเป็นรายหมู่บ้าน และให้สำเนาให้สมาชิกท่านละ 
1 เล่ม   ซึ่งนายกฯ ก็ได้รับปาก ว่าจะดำเนินการให้ ก็ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้ทำการบันทึกข้อความนี้ลงไปด้วย 
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือเสนอให้แก้ไขในเรื่องใด 
  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ทีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอย่างเป็นเอกฉันท์ 
 
   
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  3.1 พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
        ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   1.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว     จำนวน    990,000 บาท 
   2.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ประชุมประชาคม              จำนวน  1,000,000 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารบัญชีโอนเงินงบประมาณ ดังนี้ 
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ประธานสภาฯ  แจ้งให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบเอกสารรายละเอียด  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงจำนวน
เงิน ที่โอนลดจากโครงการต่างๆ เพ่ือมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และหากที่ประชุมมีข้อสงสัย ก็สามารถซักถามได้ 

นายสามารถ  ประดับธรรม  ส.อบต. ม.17  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีทั้ง 2 โครงการ  ที่ขออนุมัติมา    
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่นั้น  ขอทราบว่ามีผลได้ หรือ ผลเสีย อย่างไร 

นายก อบต.นอกเมือง  มอบ ปลัด อบต.นอกเมือง ชี้แจงต่อที่ประชุม 
ปลัด อบต.นอกเมือง  กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีการปรับปรุงต่อเติมอาคารทั้ง 2 อาคาร ก็สืบ

เนื่องจากได้มีการก่อสร้างอาคารใหม่เพ่ือเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ และห้องประชุมสภาฯ  ซึ่งการดำเนินการ
ก่อสร้างเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นทางผู้บริหารจึงได้มีนโยบายที่จะให้มีการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์
ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ เป็นห้องปฏิบัติราชการ โดยจะให้ฝ่ายการเงินและกองการศึกษา ได้ย้ายขึ้นมาปฏิบัติงานในชั้น 2 
และสำหรับอาคารอเนกประสงค์ คสล. ชั้นเดียว ก็จะทำการปรับปรุงให้เป็นอาคารปฏิบัติงานของกองช่าง ส่วนด้านล่าง
ชั้น 1 ก็จะทำการปรับปรุง เพ่ือขยายพ้ืนที่สำหรับบริหารประชาชนในการติดต่อรับชำระภาษี และติดต่อด้านอ่ืนๆ   ซึ่ง
ในปัจจุบันสถานที่ค่อนข้างคับแคบ ตามข้อเท็จจริงที่ทุกท่านได้เห็นกันอยู่แล้ว  ซึ่งการโอนงบประมาณมาในครั้งนี้ ก็มิได้
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ หรือยกเลิกการดำเนินการตามโครงการหรือแผนงานใดๆ ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณประจำปี 2563 แต่อย่างใด แต่ในทางกลับกัน เรายังสามารถท่ีจะบริหารงบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินการ
โครงการเพ่ิมเติมได้จากข้อบัญญัติ  ดังนั้นการดำเนินการในครั้งนี้ จึงส่งผลดีในแทบทุกด้าน ในส่วนผลเสียนั้น ในฐานะ
เจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็ยังไม่พบข้อเสียหายแต่อย่างใด  จึงขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบในเบื้องต้น  สำหรับการ
พิจารณาอนุมัติ หรือไม่นั้น ก็เป็นอำนาจของที่ประชุม ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถามในเรื่องใด 
ประธานสภาฯ  แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม 
ที่ประชุม   มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม จำนวน  38  ท่าน  เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม 

  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ จำนวน     37  เสียง 
      ไม่อนุมัติ      จำนวน      -    เสียง 

    งดออกเสียง      จำนวน       1  เสียง 
 

3.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
       ขั้นรับหลักการ 
  ประธานสภาฯ  แจ้งให้ นายกฯ แถลงหลักการและเหตุผล ต่อที่ประชุม 
  นายก อบต.นอกเมือง  แถลงหลักการและเหตุผล แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2564  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สำหรับรายละเอียดการตั้งงบประมาณรายรับ และรายจ่าย ในร่างข้อบัญญัติปี 2564  ก็ปรากฏตามเอกสารร่าง
ข้อบัญญัติ ที่ได้สำเนาแจกจ่ายให้สมาชิกไปแล้ว ก็ขอให้ท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  ตามที่นายกฯ ได้แถลงหลักการและเหตุผล ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายต่อที่ประชุม รายละเอียดต่างๆ ปรากฏตามร่างงบประมาณที่ทุกท่านได้รับเอกสารล่วงหน้า ไม่น้อย
กว่า 3 วัน  และทุกท่านก็คงจะได้ศึกษากันมาพอสมควร  ซึ่งเอกสารในหน้า 4 เป็นรายรับ  หน้า 5 เป็นรายจ่าย  และ
งบประมาณเป็นแบบสมดุล  คือ รายจ่ายเท่ากับรายรับ  หน้า 7 ก็เป็นคำชี้แจงรายจ่าย แยกเป็นด้าน ทั้ง 4 ด้าน  โดยมี
รายละเอียดประกอบ ตั้งแต่หน้าที่ 8 – หน้า 80  สำหรับรายละเอียดของรายจ่ายที่ตั้ งไว้ จะเริ่มที่หน้า 81  ก็ขอให้
สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณา พร้อมๆ กันไปทีละหน้า และหากมีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใด 
ก็ขอให้ยกมือ 
  นายสามารถ  ประดับธรรม  ส.อบต. ม.17  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีรายจ่าย แผนงานสังคม
สงเคราะห์  หน้าที่ 21  เป็นแผนงานใช่หรือไม่ เนื่องจากไม่เคยผ่านตา ประเภท ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล 
  นายก อบต.นอกเมือง  มอบหมายให้ปลัดฯ ชี้แจง 
  ปลัด อบต.นอกเมือง  ชี้แจงต่อที่ประชุม  กรณีการตั้งค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลไว้นั้น  เนื่องจาก
เป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีนโยบายให้ทุกท้องถิ่นได้มีอาสาสมัครบริบาล ประจำท้องถิ่น 
เพ่ือทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง อปท. ละ 2 คน  โดยได้รับค่าตอบแทนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน  จึงจำเป็นต้องตั้ง
งบประมาณรองรับไว้  สำหรับแนวทางท่ีชัดเจน ก็คงต้องรอจากกรมฯ อีก 
  นายศักรินทร์  หงษ์ทอง  ส.อบต. ม.19  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีอาสาสมัครบริบาลนี้ มีการรับสมัคร
ไปหรือยัง และตามที่มีข่าวว่าจะมีการจ้างตามโครงการ ที่มีค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือนนั้น เป็นโครงการเดียวกัน
หรือไม ่
  นายก อบต.นอกเมือง  มอบหมายให้ปลัดฯ ชี้แจง 
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  ปลัด อบต.นอกเมือง  ชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีโครงการอาสาสมัครบริบาล ได้มีการเปิดรับสมัครเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดย อบต.นอกเมือง มีผู้มาสมัคร จำนวน 2 คน และได้ผ่านคุณสมบัติในเบื้องต้นไปแล้ว  และได้มีการส่ง
รายชื่อให้อำเภอ เพ่ือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  กรณีโครงการที่มีการจ้างโดยให้ค่าตอบแทน 15,000 บาท นั้น     
เป็นคนละโครงการ  เนื่องจากโครงการนี้ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
  นายสหัส  เพชรเก่า  ส.อบต. ม.21  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.21      
(ซอยนายเอก)  รายละเอียดของโครงการยังขาดท่อระบายน้ำ ตรงจุดเชื่อมต่อของถนน ก็ขอเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีในรายละเอียดนั้นสามารถเพ่ิมเติมได้ โดยไม่กระทบต่อ
วงเงินงบประมาณ 
  นายธนพล  ฉวีทอง  ส.อบต. ม.22  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีโครงการ ม.22  ซอยพาสุข   ควรมีการ
ระบุจุดให้ชัดเจน  ซึ่งจุดที่จะทำการก่อสร้าง เป็นแยกหอพักคุณแพงศรี 
  นายสมศรี  ไชยหาญ  ส.อบต. ม.4  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีถนนลาดยาง ม.4  ซอยนาละล้วะ ซึ่งมี
รายละเอียดขาดความกว้าง ยาว ถูกต้อง แต่ในรายละเอียดยังขาดท่อลอด ขนาด Ø 0.60 ก็อยากจะให้มีการเพิ่มเติม 
  นายสมภพ  สุนประโคน  ส.อบต. ม.8  กล่าวต่อที่ประชุม กรณีถนนดิน พร้อมลงหินคลุก ซอย      
นางสหัส ยังคงขาดท่อลอด ซึ่งจำเป็นที่ต้องมี เนื่องจากถนนเส้นที่ก่อสร้างนี้ จะเชื่อมกับถนนสายหลัก ก็ขอให้เพ่ิมเติม
ด้วย 
  นายธีรสิทธิ์  แก้วขาว  ส.อบต. ม.17  กล่าวต่อที่ประชุม ตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้มีการให้ที่
ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการพิจารณาไปก็เกือบจะเสร็จสิ้น
แล้ว ในส่วนของตนนั้น ก็ไม่ติดขัดในเรื่องใดของร่างงบประมาณฉบับนี้  แต่ก็ขอเสนอให้ในคราวต่อไป ควรที่จะให้มี
ผู้รับผิดชอบ หรือผู้อำนวยการกอง แต่ละกอง ได้เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียด ของแต่ละกองต่อที่ประชุม 
  นายเริง  มีสิทธิ์  ส.อบต. ม.9  กล่าวต่อที่ประชุม  ก่อนที่จะได้มีการขอมติและลงมติ ก็ขออนุญาตที่
ประชุม เพ่ือขออภิปรายในหน้า 101  กรณีค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ กู้ชีพ กู้ภัย  ซึ่งในกรณีที่มีการ
เพ่ิมเติมในแผนพัฒนา ก็ได้มีการพูดคุยและอภิปรายกันไปบ้างแล้ว   ซึ่งที่ประชุมก็เห็นด้วยในการปรับปรุง และในครั้งนี้ 
เมื่อมีการขอตั้งงบประมาณไว้ ตนก็ขออภิปราย กรณีการตั้งงบประมาณไว้ 200,000 บาท นั้น เห็นว่าค่อนข้างสูงเกินไป
หรือไม ่ ก็อยากจะให้มีการปรับลดลงได้หรือไม่ 
  ปลัด อบต.นอกเมือง  ชี้แจงต่อที่ประชุม กรณีการตั้งงบประมาณดังกล่าว ก็เพียงประมาณการไว้ ส่วน
ในการดำเนินการในขั้นตอนของพัสดุ หรือการหาผู้รับจ้างนั้น ก็ต้องมีการแจ้งให้เสนอราคา เนื่องจากเป็นการ.....ราคา
กลาง  ที่จะต้องมีการถอดชิ้นส่วน หรือตรวจสอบซ่อมแซม ก่อนถึงจะพบความเสียหาย ทั้งนี้ตามระเบียบพัสดุ ได้
กำหนดวิธีการปฏิบัติไว้อยู่แล้ว 
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใดเพ่ิมเติม 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดอภิปราย หรือซักถามในเรื่องใด ก็จะได้ขอมติ
ที่ประชุมเพ่ือรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  ต่อไป  ก็ขอให้เลขานุการสภาฯ ทำการ
นับองค์ประชุม ก่อนที่จะขอมติ   
  ที่ประชุม   มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 36 คน  ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุม 
  ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุม 
  ที่ประชุม  มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564  
          จำนวน     35  เสียง 
      ไม่รับหลักการ      จำนวน      -   เสียง 
      งดออกเสียง      จำนวน       1  เสียง 

  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแล้ว ต่อไปจะได้ให้ที่ประชุมเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน  จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอชื่อและมีผู้รับรอง 
 
 
 



 
-14- 

 
ตามระเบียบต่อไป 
  นายโกวิท  สายเสนา  ส.อบต. ม.14  เสนอชื่อ ร้อยตรีประเทือง  กองทอง  ส.อบต. ม.20  โดยมี 
นายศักรินทร์  หงษ์ทอง  ส.อบต. ม.19  และนายคมคาย  เข็มแข็ง  ส.อบต. ม.15  เป็นผู้รับรอง 
  นางลดารัตน์  ทองดา  ส.อบต. ม.5  เสนอชื่อ นายเริง  มีสิทธิ์  ส.อบต. ม.9  โดยมีนายโกวิท        
สายเสนา  ส.อบต. ม.14  และนายคมคาย  เข็มแข็ง  ส.อบต. ม.15  เป็นผู้รับรอง  
  นายขวัญชัย  ศิริชู  ส.อบต. ม.5  เสนอชื่อ นายเสนอ  พระใหม่งาม  ส.อบต. ม.1  โดยมีนางสุทิน     
ขมสวัสดิ์  ส.อบต. ม.6  และนางลดารัตน์  ทองดา  ส.อบต. ม.5  เป็นผู้รับรอง 
  นายเริง  มีสิทธิ์  ส.อบต. ม.9  เสนอชื่อ นายสนอง  เจริญสุข  ส.อบต. ม.10  โดยมีนายสันติ  สอนสืบ 
ส.อบต. ม.16  และนางสาวกนกวรรณ  ชิ้นเพชร  ส.อบต. ม.12  เป็นผู้รับรอง 
  นายจำนงค์  วิภาหัสน์  ส.อบต. ม.11  เสนอชื่อ นายคมคาย  เข็มแข็ง  ส.อบต. ม.15  โดยมีนายสุพล  
ภาคะ  ส.อบต. ม.7  และนายดุสิต  ฤกษ์ใหญ่  ส.อบต. ม.15  เป็นผู้รับรอง   
  ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลใดเพ่ิมเติม 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาฯ ข้อ 45 
วรรคท้าย กำหนดให้ระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับหลักการ  
ดังนั้น จึงขอกำหนดระยะเวลาในการยื่นเสนอคำแปรญัตติ ในระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563 – วันที่ 20 สิงหาคม 
2563  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง  หากสมาชิกท่าน
ใดประสงค์ที่จะขอแปรญัตติ ก็ให้ยื่นเสนอคำขอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
  ประธานสภาฯ  กล่าวต่อที่ประชุม  กรณีการประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ เดิมที่จะให้มีการประชุมในห้อง
ใหม่ แต่เนื่องจาก ห้องมีขนาดพ้ืนที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกัน Covid ได้  จึงต้องใช้ห้องนี้ไปพลาง
ก่อน และในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ก็ขอเชิญสมาชิกได้เข้าร่วมในพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน  รายละเอียด
ตามหนังสือเชิญ ที่ทุกท่านได้รับ และก็ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมต่อไป 
  ที่ประชุม  รับทราบ 
  ประธานสภาฯ  กล่าวปิดประชุมสภาฯ และนัดให้สมาชิกสภาฯ มาประชุมในวันที่ 24 สิงหาคม 2563  
เวลา 09.00 น. 
  ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ปิดประชุมเวลา  13.00 น.  

 
 
 

ลงชื่อ      อนุชา      ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นายอนุชา  พิสมัย) 
              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 
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ตรวจสอบถูกต้อง 
 

ลงชื่อ     สุทิน          ประธาน คกก.ตรวจรายงานการประชุม      ลงชื่อ    เจริญชัย   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
     (นางสุทิน   ขมสวัสดิ์)                                                  (นายเจริญชัย  เจริญสุข)                                                                                                        
        ส.อบต. หมู่ที่ 6                    ส.อบต. หมู่ที่ 10 

 

ลงชื่อ   คมคาย        คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม      ลงชื่อ   พันธกานต์  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
   (นายคมคาย  เข็มแข็ง)                    (นายพนัธกานต์  ก้อนทอง)  
      ส.อบต. หมู่ที่ 15               ส.อบต. หมู่ที่ 2 

 

ลงชื่อ     เริง         เลขานุการ คกก.ตรวจรายงานการประชุม       ลงชื่อ    เฉลียว      ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม                                  
     (นายเริง  มีสิทธิ์)                     (นายเฉลียว  อดิวัฒนชัย)  
      ส.อบต. หมู่ที่ 9                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


